



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  
โทรศัทพ์ ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๓



พลเรือเอก นพดล โชคระดา  
รองประธานคณะกรรมการธิการ คนที่หนึ่ง



พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร  
ประธานคณะกรรมการธิการ



นายกรณภว์ ธนกรรภวิน  
รองประธานคณะกรรมการธิการ คนที่สอง

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

## ๑. ติดตามความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ของคณะอนุกรรมการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีการพิจารณาประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สำคัญในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด เมื่อทราบผลการประชุมของกระทรวงมหาดไทยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จะเชิญผู้แทนกระทรวงมหาดไทยมาร่วมประชุม และเชิญผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานประมง และกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมรับทราบการประชุม

๒) การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เมื่อกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้แล้ว จะเชิญผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือต่อไป

๓) การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) และการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล จะเชิญกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาร่วมหารือเมื่อมีความชัดเจนเรื่องเขตทางทะเล

๔) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ จะเชิญผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมหารือในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

**"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"**



# องค์กรต่อต้าน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
และสิ่งแวดลอม วุฒิสภา  
โทรศัพท ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๓



๒) ติดตามความคืบหน้าการจัดทำ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรณศึกษา ทรัพยากรป่าชายเลน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการจัดทำ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรณศึกษา ทรัพยากรป่าชายเลน โดยมอบหมายให้คณะทำงานแก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

๓) รับทราบความคืบหน้าการตราอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการตราอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๒ ฉบับ คือ

๑) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แล้ว จำนวน ๑๘ ฉบับ อนุบัญญัติที่จะออกประกาศต่อเมื่อมีเหตุ จำนวน ๓ ฉบับ คงเหลือการตราอนุบัญญัติ จำนวน ๕ ฉบับ อนุบัญญัติที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ ฉบับ

๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แล้ว จำนวน ๒๔ ฉบับ อนุบัญญัติที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๖ ฉบับ

"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการบริหารสุขภาพระดับชาติ  
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  
โทรศัทพ์ ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๓



พลเรือโท วรณพด ก่องมแก้ว  
อนุกรรมการ



พลเรือโท ประยุทธ์ ภูเทียบ  
อนุกรรมการ



นายวิชาญ อิงศรีสว่าง  
อนุกรรมการ



นางสุภาณูทวี มณีรัตน์  
อนุกรรมการ



นายสิทธิศักดิ์ รัชตะทรัพย์  
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ



นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

๔) รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ และความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการจากการทำประมงคอกหอยแครงในพื้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ และความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการจากการทำประมงคอกหอยแครงในพื้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ว่าปัจจุบันมีการรื้อถอนหนาในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน ๙ หลัง อำเภอพุนพิน จำนวน ๑๙ หลัง และอำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน ๓ หลัง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๑ หลัง

๕) กำหนดวันและเวลาในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"